

# ม.มหาสารคามร่วมพัฒนาห้องสมุดร.ยกระดับการใช้ห้องสมุดให้มีคุณภาพ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้กับโรงเรียนบ้านสังข์ทอง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนตลอดถึงประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ โดยในพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังข์ทอง ผู้บริหารบุคลากรสำนักวิทยบริการ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสังข์ทอง ร่วมในพิธีเปิด และเยี่ยมชมภายในห้องสมุดโรงเรียนบ้านสังข์ทอง

นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ที่มาของการส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนสังข์ทอง เกิดขึ้นจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ มายังสำนักวิทยบริการ โดยแจ้งความประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของนักเรียน ครู และชุมชน ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งตรงกับแนวทางของสำนักวิทยบริการ ที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนและชุมชน โดยเริ่มต้นจากสำนักวิทยบริการ

ได้มาสำรวจห้องสมุดโรงเรียนบ้านสังข์ทอง เพื่อศึกษาพื้นที่และความต้องการของโรงเรียน พบว่าพื้นที่ตั้งของโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน มีอาคารห้องสมุดสำหรับนักเรียนเป็นสัดส่วน ซึ่งถือเป็นความพร้อมระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์การจัดเก็บ สืบค้น การยืมคืนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบห้องสมุด ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุด ทำให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพ จึงได้ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุด ให้มีระบบการจัดเก็บ สืบค้น และการยืมคืนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนายทรงชัย สารไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังข์ทอง กล่าวว่าโรงเรียนบ้านสังข์ทองเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียน 129 คน ครู 9 คน หลังจากส่งมอบห้องสมุดแล้วทางโรงเรียนจะช่วยกันดูแลรักษาห้องสมุด ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด แต่สิ่งที่โรงเรียนจะต้องจัดหามาเพิ่มเติมต่อยอดห้องสมุดต่อไปนั่นก็คือหาหนังสือตำราเรียนใหม่ๆ มาเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดให้นักเรียนมาใช้บริการห้องสมุดกันเยอะๆ ซึ่งหากหน่วยงานใดที่สนใจประสงค์ที่อยากจะสนับสนุนด้านการศึกษาในส่วนนี้ก็สามารถนำมาบริจาคที่โรงเรียนได้